

คู่มือการจัดทำสำมะโนประชากรประจำปี 2020 สำหรับผู้ให้บริการแก่คนเร่ร่อน

การจัดทำสำมะโนประชากรจะส่งผลกระทบต่อคนเร่ร่อนอย่างไร

จำนวนคนเร่ร่อนในนครLos Angeles และพื้นที่ใกล้เคียงที่นับได้ในปี 2019 ขององค์กรบริการคนไร้บ้านแห่งนครลอสแอนเจลิส (Los Angeles Homeless Services Authority) แสดงให้เห็นว่ามีคนเร่ร่อนและครอบครัวที่เร่ร่อนประมาณ กว่า 36,000 คน ในนครLos Angeles การนับจำนวนบุคคลเหล่านี้ น้อยกว่าความเป็นจริงอาจทำให้เราสูญเสียเงินสนับสนุนเป็นพันๆ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับโครงการที่รัฐบาลกลางให้เงินสนับสนุน และที่เอื้อประโยชน์แก่พวกเขา อย่างเช่น โครงการช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสำหรับคนมีรายได้น้อย (Section 8 Housing Choice Vouchers) โครงการดูแลสุขภาพให้แก่คนเร่ร่อน (Health Care for the Homeless Program) และโครงการวัยรุ่นที่หนีออกจากบ้านและวัยรุ่นเร่ร่อน (Runaway and Homeless Youth)

ผู้ให้บริการช่วยเหลือคนเร่ร่อนจะ ช่วยรับประกันว่าจะมีการนับจำนวน คนเร่ร่อนที่ถูกต้องได้อย่างไร

การนับจำนวนประชากรคนเร่ร่อนในนครLos Angeles อย่างถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่เราจะได้เงินทุนสำหรับบริการด้านสังคมที่สำคัญๆ อย่างเหมาะสม ทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการนับจำนวนประชากรอย่างครบถ้วนและสำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรแห่งสหรัฐอเมริกาในพื้นที่ของคุณ เพื่อออกแบบกลยุทธ์ลงพื้นที่ที่สร้างผลกระทบและหาพื้นที่ที่พวกเขาอยู่อาศัย

สำนักงานสำรวจสำมะโนประชากร แห่งสหรัฐอเมริกาจะนับจำนวนคน เร่ร่อนได้อย่างไร

การแจกจ่ายตามบริการ (30 มีนาคม - 1 เมษายน 2020)
การนับจำนวนคนในสถานที่ต่างๆ ที่พวกเขาได้รับบริการ (รวมถึงที่พักอาศัยและโรงพยาบาล) รวมถึงสถานที่กลางแจ้งต่างๆ เช่น ค่าย

การแจกจ่ายที่ที่พักชั่วคราว (9 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2020)
การนับจำนวนคนที่ไม่มีบ้านเป็นหลักแหล่ง และอยู่ตามที่พักชั่วคราว อย่างเช่น โรงแรมและโมเทล

คำถามในแบบสำรวจสำมะโนประชากร
ขอให้ผู้ตอบแบบสำรวจใส่ข้อมูลของผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเป็นการชั่วคราว ซึ่งอาจจะยังไม่ได้ถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของครัวเรือนนั้นๆ

นครLos Angelesจะจัดหาที่พักเพื่อให้นักพิการสามารถเข้าถึงโครงการ บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมกันตามสมควร หากต้องการขอรับที่พัก โปรดติดต่อฝ่ายดูแลคนพิการได้ที่ DOD.Contact@lacity.org หรือ (213) 202-5668 อย่างน้อยล่วงหน้าห้าวันทำการ